

ระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๒
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตูม

ผู้มาประชุม

๑	นายวิบูลย์ วิจิตรกิจ	ประธานสภาอบต.ตูม
๒	นายเกรียงไกร สร้อยตะคุ	รองประธานสภาอบต.ตูม
๓	นายสำรวย ภายจะโปะ	เลขานุการสภาอบต.ตูม
๔	นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม
๕	นางศิริยฉัตร วิสาขะฉิมพลี	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม
๖	นายไตรภพ นิธิการุณย์เลิศ	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม
๗	นางรัชนิยา โครวัตร	เลขานุการนายก
๘	นายประเสริฐโครวัตร	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๑
๙	นางอภัย ห่อฉิมพลี	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๒
๑๐	นายวีรชน เชยฉิมพลี	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่๒
๑๑	นายอดุลย์ พระวันพรมราช	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๓
๑๒	นายยวน จอเกาะ	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๓
๑๓	นายสมบุญรชอพรมราช	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๔
๑๔	นางหนูริวกล่อมพรมราช	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๔
๑๕	นางสมคิด เตียนโคกกรวด	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๕
๑๖	นายวิเชียรฉ่ำพรมราช	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๕
๑๗	นางปนัดดา วิทยาพร	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๖
๑๘	นายประทวน ทูมเมืองปัก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่๖
๑๙	นายบุญชอบ ตริตรอง	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๗
๒๐	นายดาว มงคล	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๗
๒๑	นายสุรสิทธิ์ จรรยา	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๘
๒๒	นายประยูร เอิบพรมราช	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๘
๒๓	นายบงกช ชินศรีฉิมพลี	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๑๐
๒๔	นายเฉลิมศักดิ์ ชิตตะขบ	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๑๐
๒๕	นางสาวเพียร ไวทยโสภิต	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๑๑
๒๖	นายช่วง สิงห์รักษาตระกูล	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๑๑
๒๗	นายบุญส่ง พลอยฉิมพลี	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๑๒
๒๘	นายเปลื้อง พระวันพรมราช	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๑๒
๒๙	นายเนื่อง พลอยตะคุ	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๑๓
๓๐	นายชาญศิลป์ ขาตะคุ	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๑๓
๓๑	นายสุชาติ สอนตะคุ	สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่๑๔

นายวิบูลย์ เรียนประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม รong.สว.ป.สภ.ป๋กรงชัย หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายวิบูลย์ วิจิตรกิ่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๑๔ บ้านสวนหอม ผมในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม และเพื่อนๆสมาชิกเกินกว่า ๑ ใน ๓ ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้ลงชื่อเพื่อขอเสนอญัตติอภิปราย เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของทางราชการ ดังนี้

๑.แผนพัฒนาหมู่บ้าน เมื่อทางหมู่บ้านต่างๆทำแผนเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลตูม โดยกองช่างต้องรีบดำเนินการลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบพื้นที่ ดังเช่นถนนบ้านหนองจอก เสนอเข้าไปในแผน โดยถนนไม่ถูกต้อง โดยไม่มีกรมตรวจสอบ ว่าถนนดังกล่าวที่เสนอเข้าแผนสามารถที่จะดำเนินการได้หรือไม่ ทำให้งบประมาณต้องตกไป

๒.งบจ่ายขาดบ้านสวนหอม โดยไม่มีผู้รับเหมามาดำเนินการ โดยงบประมาณ ๑๓๓,๐๐๐ บาทถนนสายนี้ต้องรีบดำเนินการเพราะหากทางชลประทานเปิดน้ำเข้ามาอาจจะไม่สามารถดำเนินการได้ โดยถนนสายนี้ติดปัญหา มา ๒ ปีแล้วในการดำเนินการ โดยอ้างช่วงทำการเกษตร และหนังสือเก็บเกี่ยวผลผลิตก็ยังไม่มีการดำเนินการใดๆ โดยกล่าวอ้างไม่มีผู้รับเหมาในการดำเนินการ และกระผมได้เข้าเจรจากับผู้รับเหมาเพื่อร้องขอให้มาดำเนินการในส่วนนี้ โดยการยืมเงินจากชาวบ้านจำนวน ๙๐,๐๐๐ บาท เพื่อซื้อถนนหินคลุก ในส่วนของงานพัสดุก็ไม่สามารถทำสัญญาด้านเอกสาร เพราะเอกสารยังไม่เรียบร้อย ผมจึงต้องหาเงินประกันงาน จำนวน ๖,๖๒๕ บาท ในการดำเนินการกว่าจะแล้วเสร็จในการดำเนินการยังมีต้นไม้ กีดขวาง โดยเจ้าของที่ได้จ่ายเงินในส่วนนี้เพื่อรื้อถอนต้นไม้ออก โดยทางฝ่ายบริหารไม่กำกับดูแล เจ้าหน้าที่ ฝ่ายช่าง โดยฝ่ายช่างละเลยต่อหน้าที่ ในการปฏิบัติงาน

๓.ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายต่างๆ ตามที่กฎกระทรวงได้ออกมาเพื่อให้ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นรับปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ทางฝ่ายผู้บริหารต้องศึกษา ตรวจสอบ กฎกระทรวงต่างๆในการปฏิบัติ เพื่อให้ถูกต้อง ตามระเบียบต่างๆของทางราชการ โดยสืบเนื่องจากการสร้างถนน ดังกล่าวทางกองช่าง อ้างต้องมีวิศวกรรับรอง โดยระเบียบการปฏิบัติต่างๆได้ออกมา แต่ทางเจ้าหน้าที่ไม่ศึกษา ทำให้เกิดข้อผิดพลาด ในการดำเนินการ ดังนั้นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ในการทำโครงการต่างๆทางกองช่างต้องออกสำรวจพื้นที่ ก่อนทำการประเมินราคา

๔.ปัญหาไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ ได้เกิดปัญหามาช้านานโดยไม่ได้รับการซ่อมแซม โดยผมถูกตำหนิจากลูกบ้าน ในส่วนนี้ การซ่อมแซมล่าช้า และเมื่อซ่อมแซมไม่นานเกิดความชำรุด

๕.ผลประโยชน์ทับซ้อน ผมมีความคิดว่ามีอะไรแอบแฝงหรือไม่ ในส่วนของโบนัสข้าราชการ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางแห่ง ไม่ขอรับ โบนัสประจำปี การให้โบนัสขึ้นอยู่กับอำนาจนายก องค์การบริหารส่วนตำบล มีสิทธิ์ที่จะระงับและไม่จ่ายโบนัสข้าราชการโดยนำเงินในส่วนนี้มาสร้าง ถนนได้อีกหลายเส้นทาง

ประธาน มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่

นายประเสริฐ เรียนประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม รong.สว.ป.สภ.ป๋กรงชัย หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายประเสริฐ ไครวัตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๑ บ้านคลองวัด ผมขออภิปรายเรื่องการทำงานของฝ่ายบริหารมีความล่าช้า ในเรื่องที่ผมได้สอบถาม ในการลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่สาธารณะคลองยาง โดยทางกองช่างได้ออกสำรวจแล้วบางส่วน โดยอ้างว่าเป็นช่วงของการทำนา ไม่สามารถตรวจสอบได้ และในช่วงนี้เป็นช่วงหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต แต่ก็ยังไม่มีการดำเนินการใดๆ เพราะพื้นที่สาธารณะเป็นพื้นที่ส่วนรวม อาจมีการบุกรุกได้

นางศิริยฉัตร เรียนประธานสภา นายกองค้การบรหการส่วนตำบลตุม สมาชิกสภาองค์การบรหการส่วนตำบลตุม หัวหน้าส่วนราชการ ในส่วนของพื้นที่คลองยางเราได้ปรึกษากันหลายรอบ โดยช่วงนั้นได้มีงบประมาณจากทหารพัฒนาเข้ามาขุดลอกคลอง โดยดินันได้พูดคุยกับทาง สมาชิกสภาองค์การบรหการส่วนตำบลตุม ในพื้นที่ ในการให้ชาวบ้านเซ็นชื้อยินยอมให้ขุดลอกคลอง (คลองยาง) แต่ไม่มีการดำเนินการของทางสมาชิกสภาองค์การบรหการส่วนตำบลตุม ดังนั้นทางฝ่ายบริหารมีได้นั่งนอนใจในการทำงาน

ประธาน ในส่วนของนายประเสริฐ โครวัตร สมาชิกสภาองค์การบรหการส่วนตำบลตุม หมู่ที่ ๑ บ้านคลองวัด อภิปรายคงหมายถึงให้เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่สำรวจแนวเขต และที่ยังไม่อาจส่งรายชื้อขุดลอกคลอง อาจเป็นเพราะยังไม่ทราบแนวเขตที่แน่ชัด

ประธาน **เชิญนายกองค้การบรหการส่วนตำบลตุม ชี้แจง**

นายก เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบรหการส่วนตำบลตุม รอง.สว.ป.สภ.ปักธงชัย ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค้การบรหการส่วนตำบลตุม ในส่วนของพื้นที่สาธารณะคลองยางเป็นพื้นที่สาธารณะและผมรับปากจะลงพื้นที่ดำเนินการเองโดยนำหัวหน้าส่วนออกดำเนินการโดยทันที

ที่ประชุม รับทราบ

ประธาน มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่

นายชาญศิลป์ เรียนประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบรหการส่วนตำบลตุม รอง.สว.ป.สภ.ปักธงชัย หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายชาญศิลป์ ขาตะคุ สมาชิกสภาองค์การบรหการส่วนตำบลตุม หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองจอก ผมอยากสอบถามถึงหอกกระจายข้าวหมู่บ้านที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข

ปลัด อบต. เรียนประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบรหการส่วนตำบลตุม รอง.สว.ป.สภ.ปักธงชัย ผมนายสำรวย ภายจะโปะ ปลัดองค์การบรหการส่วนตำบลตุม ในส่วนของระบบเสียงตามสายหมู่บ้านต่างๆเป็นความจำเป็นเพราะเป็นสื่อให้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เพื่อให้ชาวบ้านรับรู้ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ดังนั้นให้ทางสมาชิกสภาองค์การบรหการส่วนตำบลตุมทำเรื่องยื่นเข้ามา เพื่อที่จะส่งการให้กองช่างออกสำรวจ และประมาณการเข้ามาเพื่อซ่อมแซม โดยเราได้ตั้งงบประมาณไว้รองรับ ในส่วนนี้

ที่ประชุม รับทราบ

ประธาน มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่

นายบุญชอบ เรียนประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบรหการส่วนตำบลตุม รอง.สว.ป.สภ.ปักธงชัย หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายบุญชอบ ตรีตรอง สมาชิกสภาองค์การบรหการส่วนตำบลตุม หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ป่าตะแบก ผมขอสอบถามในส่วนของการติดตั้งกล่องวงจรปิด เพราะในจุดที่ติดตั้งไม่อยู่ในจุดที่ทางสมาชิกสภาองค์การบรหการส่วนตำบลตุมได้ มีมติเห็นชอบในการประชุมสภาฯ ผมอยากทราบเป็นเพราะเหตุใด

นายก เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบรหการส่วนตำบลตุม รอง.สว.ป.สภ.ปักธงชัย ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค้การบรหการส่วนตำบลตุม ในส่วน ของการติดตั้งกล่องวงจรปิดนั้น อาจมีความผิดพลาดของทางเจ้าหน้าที่ ที่ออกดำเนินการ แต่อย่างไรก็ตามในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จะมีการเพิ่มเติมในจุดที่มีความสำคัญ ในจุดต่างๆ

ที่ประชุม รับทราบ

นายบุญชอบ เรียนประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม รong.สว.ป.สภ.ปักธงชัย หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายบุญชอบ ตรีตรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตูม หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ป่าตะแบก ในส่วนของไฟฟ้าสายดับ หมู่บ้านหนองจอก ทางกองช่างไม่ได้ลงตรวจสอบ หรือไม่ได้ประสานทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อที่ระบุดูจุดที่สำคัญในการติดตั้ง โดยฝากไปยัง เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานควรปรึกษา ทางสมาชิกหรือผู้นำหมู่บ้าน เพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าว

นายบุญชอบ เรียนประธานสภาฯ ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เลขานุการสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายบุญชอบ จรจังหวัด ผู้อำนวยการกองช่าง ในส่วนของไฟฟ้าสาย ดับบ้านหนองจอก โดยทางช่างได้สำรวจพบการต่อไฟฟ้าผิดระเบียบของการไฟฟ้า ทางฝ่ายบริหารจึง มอบหมายทางกองช่าง ดำเนินการให้ถูกต้องไม่ผิดระเบียบของทางหน่วยงานราชการ จึงได้ประสานทางการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคออกติดตั้ง ตามความจำเป็น และทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยังมีได้มีหนังสือส่งมอบงานมายัง องค์การบริหารส่วนตำบลตูม แต่อย่างไร

ที่ประชุม รับทราบ

ประธาน มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่

นายบงกช เรียนประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม รong.สว.ป.สภ.ปักธงชัย หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายบงกช ชินศรีฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตูม หมู่ที่ ๑๐ บ้านกุดวิวาทผมขออภิปรายการทำงานของฝ่ายบริหาร มีด้วยกัน ๓ ข้อ ดังนี้

๑.แผนพัฒนาหมู่บ้านปีงบประมาณ ๒๕๖๑ อันดับที๑ ทำงานล่าช้ามาถึง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๒.โครงการหลังฝนถนนตียังไม่มีการดำเนินการใดๆ จนผ่านพ้นปีงบประมาณ๒๕๖๑

๓.ไฟฟ้าสายดับที่ได้ดำเนินการ ความยาวไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด และติดตั้งหลอด

ไฟฟ้าชำรุด

นายก เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม รong.สว.ป.สภ.ปักธงชัย ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมขอชี้แจงดังนี้

๑.ในส่วนของแผนพัฒนาหมู่บ้านอันดับ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กำลังดำเนินการ ครบ

๒.โครงการหลังฝนถนนตี ผมขอนำเข้าที่ประชุมโดยผมขอประชุมทาง ปลัด หัวหน้า ส่วนราชการ อีกครั้งครับ

๓.เรื่องของไฟฟ้า บ้านโนนวังหิน หมู่ที่ ๒ ที่ถูกขโมย ผมได้กำชับทางกองช่างเพื่อเร่ง ติดตาม และก็ยังไม่มีหนังสือติดต่อมาจากทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ที่ประชุม รับทราบ

ประธาน มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่

นายวีรชน เรียนประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม รong.สว.ป.สภ.ปักธงชัย หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายวีรชน เขยฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตูม หมู่ที่ ๒ บ้านโนนวังหิน ผมขออภิปรายการทำงานต่างๆมีความล่าช้า ดังโครงการหลังฝนถนนตี ยังไม่มีการ ดำเนินการ และโครงการหลังฝนถนนตี และโครงการบดอัด ไม่ใช่โครงการเดียวกัน เพราะชาวบ้านนำส่ง โครงการบดอัดเข้ามาแล้ว

นายก เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม รอง.สว.ป.สภ.ปักธงชัย
ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ในส่วนของโครงการหลังฝนถนบดี เราได้
ปรึกษากันหลายครั้งโดยโครงการนี้ได้ รอเครื่องจักร จากผู้รับเหมา พอถึงเวลาดำเนินการ ผมสอบถาม ทาง
กองช่างเรื่องเอกสารที่ทางหมู่บ้านได้ยื่นเข้ามา พบว่ามีเพียง ๒-๓ หมู่บ้านเท่านั้นที่ยื่นเอกสาร จึงดำเนินการ
ไม่ได้ และโครงการหลังฝนถนบดีเป็นโครงการเดียวกับโครงการบดอัด ครับ

ประธาน ผมขอเสนอตั้งนี้ในส่วนของการยื่นเอกสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นโครงการหลังฝนถนบดี
หรือโครงการบดอัด ให้ฝ่ายบริหารสั่งหากรกองช่างตรวจสอบเอกสาร ดังกล่าว ว่ามีการดำเนินการยื่นเอกสาร
หรือยัง

ปลัด อบต. เรียนประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม
รอง.สว.ป.สภ.ปักธงชัย ผมนายสำรวย ภายจะโปะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ขอชี้แจงโครงการหลังฝน
ถนบดี เราไม่สามารถดำเนินการได้เพราะไม่อยู่ในแผนการดำเนินการ เพราะงบประมาณไม่เพียงพอ โดยทาง
นายกريبปากว่าจะดำเนินการ แต่สำรวจเอกสารพบว่ามีเพียง ๒ หมู่บ้านที่ยื่นเอกสาร เข้ามา และทาง
ผู้รับเหมาไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะมีค่าใช้จ่ายในการขนย้ายเครื่องจักร และในส่วนเงินสำรองต้องมีความ
เดือดร้อนเร่งด่วน จึงสามารถนำมาใช้ได้ เพราะเส้นทางขณะนี้ก็สัญจรไปมาได้ ถ้ามีความจำเป็นจริงๆให้ยื่น
เอกสารเข้ามา และทางองค์การบริหารส่วนตำบลตุมจะทำการแก้ไขในพื้นที่

ที่ประชุม รับทราบ

ประธาน มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่

นางสาวสมคิด เรียนประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม
รอง.สว.ป.สภ.ปักธงชัย หัวหน้าส่วนราชการ ดิฉัน นางสาวสมคิด ตราฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลตุม หมู่ที่ ๑๖ บ้านวังวารีวน ในส่วนของไฟฟ้าสายดับในหมู่บ้าน เกิดการระเบิด และทางช่างได้มาทำการ
ติดตั้งเบรกเกอร์เพื่อที่ให้ใช้ขั้นต้นไปก่อน โดยประสานฝ่ายบริหารช่วยเร่งติดตาม ในการดำเนินการซ่อมแซม
หม้อแปลงดังกล่าว

ที่ประชุม รับทราบ

ประธาน มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่

นายเนือง เรียนประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม
รอง.สว.ป.สภ.ปักธงชัย หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายเนือง พลายตะคุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม
หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองจอก มีเรื่องสอบถามฝ่ายบริหาร ๓ ข้อ ดังนี้

๑.ที่ นส.ล หมู่ที่ ๑๓ ยังไม่ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่ทราบถึงขั้นตอนใด

๒.ที่เหมืองตาเบ้า กองคลังวางเงิน โดยกองช่างยังไม่ดำเนินการ ทำให้โครงการนี้ต้อง

ตกไป

๓.ถนน SML หมู่บ้านทางกองช่างยังไม่ดำเนินงาน

นายก เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม รอง.สว.ป.สภ.ปักธงชัย
ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ในส่วนของพื้นที่บุโคลนเป็น พื้นที่ติดต่อ
๒ ตำบล คือตำบลสุขเกษม และตำบลตุมตั้งนั้นจึงต้องปรึกษากับทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเกษม

เพื่อหาทางออก และผมได้นัดทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขเกษม โดยทางท่านนายกยังไม่สะดวกที่จะ
ปรึกษาหารือในส่วนนี้ และผมจะรีบดำเนินการ ในส่วนของถนน SML ผมขอตรวจสอบอีกครั้ง

ที่ประชุม รับทราบ

ประธาน มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่

นายสุรสิทธิ์ เรียนประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
รอง.สว.ป.สภ.ปักธงชัย หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายสุรสิทธิ์ จรรยา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ ๘ บ้านพรหมราช ผมขออภิปรายในส่วนของ ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะหมู่บ้าน เป็นปัญหาช้านาน โดย
ไม่ได้รับการซ่อมแซม โดยต้องรอผู้รับเหมา หลายเดือนกว่าจะทำการซ่อมแซม ซึ่งชาวบ้านได้รับความ
เดือดร้อน ผมเสนอให้มีช่างไฟฟ้าประจำองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อที่จะทำการแก้ปัญหาในส่วนนี้

นายก เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รอง.สว.ป.สภ.ปักธงชัย
ผมนายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในส่วนของการเปิดกรอบช่างไฟฟ้าโดย
เกินกรอบอัตรากำลัง จึงไม่สามารถมีช่างไฟฟ้าได้ และผมได้พูดคุยกับทางผู้รับเหมาให้มาดำเนินการซ่อมแซม
ไฟฟ้า ทุกๆเดือน เพื่อแก้ไขปัญหาในส่วนนี้

ที่ประชุม รับทราบ

ประธาน มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่

นายช่วง เรียนประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
รอง.สว.ป.สภ.ปักธงชัย หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายช่วง สิงห์รักษาตระกูล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล หมู่ที่ ๑๑ บ้านสวนหมาก ผมขอขอบคุณทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ช่วยติดตาม
แผนโครงการวางระบายน้ำ ขณะนี้ทางผู้รับเหมากำลังดำเนินการก่อสร้าง

ที่ประชุม รับทราบ

ประธาน มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่

ประธาน ถ้าไม่มีผมขอเชิญ ส อบต.วิบูลย์ วิจิตรกิจ สรุปล การอภิปราย

นายวิบูลย์ เรียนประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
รอง.สว.ป.สภ.ปักธงชัย หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายวิบูลย์ วิจิตรกิจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ ๑๔ บ้านสวนหอม ผมขอสรุปและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ในส่วนของโครงการต่างๆฝ่ายบริหารช่วยกำกับควบคุมดูแล ในส่วนของ
เจ้าหน้าที่กองช่างในการทำงาน ในการเร่งรัดโครงการต่างๆ และทางกองช่างควรออกสำรวจพื้นที่ทุกครั้งไม่ว่า
จะเป็นโครงการก่อสร้างต่างๆ ก่อนประเมินราคา เพื่อไม่ให้งบประมาณต้องตกไป ฝ่ายกองช่างต้องดำเนินการ
ประสานงานกับทางพัสดุในเรื่องเอกสารต่างๆให้ถูกต้องตามระเบียบ ที่ทางราชการกำหนด

๒. ฝ่ายบริหารควรศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ กฎกระทรวงต่างๆ เพื่อที่จะได้เข้าใจ
หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติ เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบ

๓. การติดตั้งกล้องวงจรปิดผิดจุดที่ได้ตกลงในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล ดังนั้นการกระทำการใดๆ ในการติดตั้งควรตรวจสอบให้ถี่ถ้วน ก่อนดำเนินการ

ประธาน ขอขอบคุณ ส อบต.วิบูลย์ วิจิตรกิจ

ประธาน เชิญ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง

นายก เรียนประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม รอง.สว.ป.สภ.ปักธงชัย ผมนายภานุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลตูม ในส่วนของการทำงาน ภายใต้กฎระเบียบต่างๆ ผมก็ได้มีนโยบายในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมให้มีความเจริญ ในการพัฒนาแผนทั้ง ๘ ด้าน โดย ในด้านโครงสร้างพื้นฐานอาจจะไม่ถูกใจ และทันใจ หลายๆท่าน ผมขออน้อมรับข้อติ ชม ของสมาชิกทุกๆคนโครงการบางอย่างอาจมีข้อผิดพลาด ผมสัญญาว่าในส่วนของโครงการต่างๆผมจะเร่งติดตามให้ทันต่อความต้องการของพี่น้องชาวตำบลตูม

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องผู้บริหารแจ้งให้ทราบ

๕.๑ เรื่อง การร้บวงสรวงท้านท้าวสรนารีในวันเปิดงานวันแห่งชัยชนะของท้าวสรนารี ประจำปี ๒๕๖๒

ประธาน เชิญรองไทรภพ นิธิการุณเลิศ ชี้แจง

นายไทรภพ เรียนประธานสภา นายกองค้การบริหารส่วนตำบลตูม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม รอง.สว.ป.สภ.ปักธงชัยผมนายไทรภพ นิธิการุณเลิศ รองนายกองค้การบริหารส่วนตำบลตูม ด้วยอำเภอปักธงชัย กำหนดจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสรนารี ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๗ มีนาคม - ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณสนามหน้าท้าวสรนารี ซึ่งในการจัดงานดังกล่าว มีการร้บวงสรวงท้านท้าวสรนารี จึงฝากประชาสัมพันธ์ชาวบ้านที่สนใจร่วมร้บวงสรวงส่งรายชื่อที่ว่าการอำเภอปักธงชัย ในวันเวลาราชการ

ที่ประชุม รับทราบ

๕.๒ เรื่อง การใช้และการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ของการฉีดยาแก้ปวด Diclofenac เข้ากกล้ามเนื้อ

ประธาน เชิญรองไทรภพ นิธิการุณเลิศ ชี้แจง

นายไทรภพ เรียนประธานสภา นายกองค้การบริหารส่วนตำบลตูม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม รอง.สว.ป.สภ.ปักธงชัยผมนายไทรภพ นิธิการุณเลิศ รองนายกองค้การบริหารส่วนตำบลตูม ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติขอให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งหน่วยต้นสังกัด ให้ระมัดระวังในการใช้และเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ของการฉีดยาแก้ปวดเข้ากกล้ามเนื้อ โดยมีผู้ได้รับความเสียหายเฉลี่ยปีละ ๕ ราย โดยพบว่าส่วนใหญ่ผู้รับบริการมีการบาดเจ็บของเส้นประสาท ที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหน้าเข้ และเท้า นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ได้รับความเสียหาย มีแนวโน้มสูงขึ้น ดังนั้น จึงฝากประชาสัมพันธ์ ประชาชน ต่อการรับบริการต่างๆของหน่วยงานด้าน สาธารณสุข ให้มุ่งเน้นและตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้น

ที่ประชุม รับทราบ

ประธาน มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่นๆ

๖.๑ เรื่อง การยื่นปรับปรุงแผนพัฒนา ๔ ปี

ประธาน **เชิญ ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตุมชี้แจง**

ปลัด อบต. เรียนประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม รong.สว.ป.สภ.ปักธงชัย ผมนายสำรวย ภายจะโปะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ในส่วนของแผนพัฒนา ๔ ปี ผากสมาชิก นัดประชุมกรรมการหมู่บ้าน เพื่อประชุมในการปรับปรุงแผน อันดับที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และให้แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลตุม โดยทางเจ้าหน้าที่จะ ออกประชาคมหมู่บ้าน ต่อไป

ที่ประชุม รับทราบ

๖.๒ เรื่อง งานกุศลวัดวังวาริวน (บัตรสปอนเซอร์)

ประธาน **ขอเชิญ ส อบต.วิบูลย์ วิจิตรกิง สรูป ชี้แจง**

นายวิบูลย์ เรียนประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม รong.สว.ป.สภ.ปักธงชัย หัวหน้าส่วนราชการ ผมนายวิบูลย์ วิจิตรกิง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม หมู่ที่ ๑๔ บ้านสวนหอม ในส่วนของการจัดงาน วัดวังวาริวน นั้นทางวัด ได้จัดให้มี มวย เพื่อการกุศล เข้าชม ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ในส่วนของงบประมาณ ในการจัดหามวยการกุศล จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยทาง คณะกรรมการวัด คาดว่างบประมาณคงไม่พอกับค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนั้น จึงมีการแจกบัตร สปอนเซอร์ เพื่อเป็นการทำบุญ เงินทุกบาทในการจัดงานครั้งนี้ จะเข้าวัดทำบุญ ทั้งหมด

ที่ประชุม รับทราบ

ประธาน **มีสมาชิกท่านใดต้องการออปรายเพิ่มเติมขอราชการอีกหรือไม่ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม**

ประธาน **กล่าวปิดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.**

ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นายสำรวย ภายจะโปะ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

- | | |
|----------------|----------------|
| ๑. นายบุญชอบ | ตรีตรอง..... |
| ๒. นายเนือง | พลายตะคุ..... |
| ๓. นางสาวสมคิด | ตราฉิมพลี..... |

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

(นายวิบูลย์ วิจิตรกิง)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม

